

Số: **5946**/BCT-CT
V/v thẩm định dự thảo Nghị định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia

Hà Nội, ngày **04** tháng **11** năm 2022

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ.

Căn cứ theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 3803/TTr-BCT trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia (theo đó mô hình tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia được xây dựng là mô hình tổng cục).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo và được sự nhất trí của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã 03 lần trình, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức tương đương tổng cục của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia (lần thứ nhất trình ngày 23 tháng 9 năm 2019 tại Tờ trình số 10-TTr/BCSD; lần thứ hai trình ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Tờ trình số 12-TTr/BCSD; lần thứ ba tại Tờ trình số 07-TTr/BCSD ngày 25 tháng 01 năm 2022).

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã họp về vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 3299-CV/VPTW về mô hình tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia. Theo đó, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và góp ý của các cơ quan để hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia.

Ngày 02 tháng 4 năm 2022, Ban cán sự đảng Chính phủ đã có Công văn số 709-CV/BCSDCP chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương

và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương đã gửi công văn xin ý kiến các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài Chính góp ý lần 2 về tài liệu dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (với mô hình cơ quan đặc thù).

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài Chính, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện tài liệu dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Tờ trình Chính phủ, Đề án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Báo cáo tiếp thu giải trình và dự thảo Nghị định).

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ (lần thứ 2) về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương (Tờ trình số 5730/TTr-BCT).

Hồ sơ Dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần thứ 2 đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (xây dựng mô hình cơ quan đặc thù theo quy định của Luật Cạnh tranh), cũng như tiếp thu một số ý kiến góp ý lần 2 của các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, do đó, dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần thứ 2 đã có một số thay đổi so với dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần thứ nhất.

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6567/VPCP-TCCV chỉ đạo về việc hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trong đó có nội dung bổ sung văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.

Để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định, Bộ Công Thương xin gửi Quý Bộ hồ sơ Dự thảo Nghị định để Quý Bộ tổ chức thẩm định.

Hồ sơ bao gồm:

1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định
2. Dự thảo Nghị định
3. Dự thảo Đề án thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (mô hình cơ quan đặc thù)

4. Hồ sơ tài liệu dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần thứ nhất; 03 Tờ trình Bộ Chính trị về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Công văn số 3299-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 28 tháng 3 năm 2022; Công văn số 709-CV/BCSDCP của Ban cán sự đảng Chính phủ ngày 02 tháng 4 năm 2022.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ Công Thương (Cục Cảnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) – Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 024.22205002 (Máy lẻ: 1015); Fax: 024.22205003.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Sinh Nhật Tân (để biết);
- Các Vụ: PC, TCCB;
- Lưu: VT, CT.



Nguyễn Hồng Diên

